

ทันหุ้น - PTTEP ร่วมกับ SCB ลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ (Cross-Border Payment) บนเทคโนโลยี Blockchain เพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการโอนเงินระหว่างประเทศกับลูกค้าและผู้ให้บริการ

นายสมพร วงศ์พิชญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP กล่าวว่า การนำเทคโนโลยี Blockchain ของ Ripple มาใช้ในธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ นับเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำธุรกรรมทางการเงินข้ามประเทศของบริษัท โดยใช้เวลาน้อยลงแต่ส่งผลให้ต้นทุนลดลง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะแสวงหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของธนาคารที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนำได้นวัตกรรมต่างๆ

# PTTEP พนักไทยพาณิชย์ นำบล็อกเชนต่อยอดธุรกิจ



สมพร วงศ์พิชญชัย

จากทั่วโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

### ● เสริมแกร่งธุรกิจ

โดยล่าสุดธนาคารได้ร่วมลงทุนในบริษัท Ripple ซึ่งถือเป็น Enterprise Blockchain Solution รายใหญ่ระดับโลก ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีใช้กับลูกค้าในกลุ่มบุคคลในปีที่ผ่านมา สำหรับครั้งนี้ธนาคารได้รับความไว้วางใจจาก ปตท.สผ. ร่วมสร้างมิติใหม่ของการนำ Blockchain มาใช้สำหรับองค์กรธุรกิจ

โดยลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ธนาคารตัดสินใจใช้งานระบบดังกล่าวในรูปแบบ B2B"

สำหรับขอบเขตในระยะเบื้องต้นของการศึกษาและพัฒนา คือ การโอนเงินระหว่างกลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถต่อยอดเจตนารมณ์ของ ปตท.สผ. ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกส่วนงานไม่เฉพาะกิจกรรมหลักของบริษัท ทั้งนี้บริษัท Ripple เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี Blockchain รายใหญ่ของโลกที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมลงทุน เพื่อต่อยอดนวัตกรรมมาสู่การยกระดับบริการให้กับลูกค้า

### ● กำไรปี 61 เพิ่มขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงานบทวิเคราะห์ คาดว่ากำไรปกติสุทธิในปี 2561 อยู่ที่ 4.1 หมื่นล้านบาท เติบโต 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเติบโตจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและการลงทุนที่มากขึ้นในแหล่งบงกชด้วยสัดส่วนการลงทุนที่สูง

ขึ้นจากเดิม 44.44% มาเป็น 66.66% เพิ่มขึ้น 22.22% ปริมาณผลิตปี 2561 จะเพิ่มขึ้นเป็น 308 KBD (+2.6%)

อีกทั้งมีโอกาสสูงที่จะชนะการประมูลสัมปทานรอบใหม่ของโครงการบงกช เนื่องจากประสบการณ์ตรงที่ยาวนาน และต้นทุนที่ต่ำ คาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ชนะในปีนี้ เงื่อนไขของ TOR ทำให้ PTTEP ได้เปรียบคู่แข่งอื่นที่เป็นต่างชาติ เกณฑ์การพิจารณาให้น้ำหนักไปที่การเสนอราคาก๊าซ ต้องไม่สูงกว่าราคาก๊าซเฉลี่ยที่ผลิตได้จากอ่าวไทยปัจจุบัน รวมถึงต้องรักษาระดับการผลิตของทั้ง 2 แหล่ง แบ่งเป็น แหล่งเอราวัณ 800 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน แหล่งบงกช 700 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน รวมถึงต้องมีแรงงานไทย 80% ในช่วงปีแรก และเพิ่มเป็น 90% ในปีที่ 5 ดังนั้น PTTEP ที่มีต้นทุนต่ำ ประสบการณ์ตรงมายาวนาน จึงมีโอกาสสูงที่จะชนะการประมูลแต่เรายังไม่ได้รวมอยู่ในประมาณการขณะนี้

คงคำแนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเหมาะสมปี 2561 ที่ 150.00 บาท อิง DCF ปรับขึ้นจาก 141 บาท เนื่องจากปรับกำไรปี 2561 ขึ้นจากประมาณการเดิม 3.9% และการที่ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงจะทำให้ PTTEP ผู้ผลิตต้นทางแข็งแกร่ง Cushion กว่าผู้ประกอบการในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอื่นที่ใช้น้ำมันที่ราคาสูงเป็นวัตถุดิบ